

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีเดือนตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560

โปรแกรมDEEp-Bridge มหาวิทยาลัยโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมียาจิ ประเทศญี่ปุ่น

เซนได...อยู่ที่ไหน?



เซนไดเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดมียาจิ (Miyagi) ภูมิภาคโทโฮคุหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น พูดไปหลายๆคนอาจจะไม่รู้จั๊ก แต่ถ้าพูดว่าเมืองที่สีนามิเข้าตอในปี2011นั้น หลายคนคงรู้จั๊ก ตอแรกก่อนที่เราจะไป เราก็ไม่รู้จั๊กเซนไดเลย เซนไดที่คิดไว้ก็คือเมืองเล็กๆ ไม่มีอะไร มีแต่ทุ่งนา ทุ่งหญ้า แต่จริงๆแล้วเซนไดเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุเลยก็ว่าได้

มีห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆมากมายแม้จะไม่มากเท่าโตเกียว และแน่นอนคนที่อาศัยอยู่ที่นี้ก็ไม่มากเท่าโตเกียว ทำให้คนที่นี้อยู่กันแบบสบายๆไม่เร่งรีบ เป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเลยทีเดียว:)

โปรแกรม DEEp-Bridge



DEEp-Bridgeโปรแกรมนั้นเพิ่งเปิดขึ้นเมื่อปี2016 เราเลยได้เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนในโปรแกรมนี่ โปรแกรมนี้เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยในหนึ่งเทอมเราต้องลงเรียนทั้งหมด 13 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่น เช่น Grammar, Reading, Writing วิชาเรียนรวมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น (International co-learning classes) ซึ่งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มีเพื่อนร่วมคลาสเป็นคนญี่ปุ่น ในวิชาพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการจับ

กลุ่มพูดคุยแสดงความคิดเห็น ทำงานกลุ่ม และนำเสนองาน เขียนรายงานเป็นคะแนนแทนการสอบ วิชาที่เราชอบที่สุดก็คือวิชาเพลง จะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากการร้องเพลงญี่ปุ่น ทุกๆสัปดาห์อาจารย์จะจับคู่ให้หนึ่งคู่กับคนญี่ปุ่นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่เรียนไปแล้ว และวันสุดท้ายของคลาสนี้จะเป็นมินิคอนเสิร์ต โดยทุกคนจะร้องประสานเสียงเพลงที่เรียนมาตลอดเทอม และวิชาวิจัย เป็นวิชาบังคับของโปรแกรมนี้ ทุกคนจะต้องคิดหัวข้อที่ตัวเองสนใจและอยากทำวิจัย อาจารย์ในคลาสนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการเขียนวิจัย และให้คำปรึกษาในการเขียนวิจัย และวันสุดท้ายของคลาสก็คือการนำเสนอวิจัยที่ตัวเองทำมา หากใครอยากเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นก็สามารถนำวิจัยที่เขียนตอนนี้ไปต่อยอดในปริญญาโทได้เลย

ติวเตอร์

ติวเตอร์เป็นคนที่มหาวิทยาลัยเป็นคนจับคู่ให้เรา ส่วนใหญ่จะเป็นติวเตอร์ที่มาจากคณะเดียวกันหรือคล้ายๆกัน เราเรียนคณะบริหารธุรกิจที่ไทย แต่ที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุไม่มีคณะบริหารธุรกิจ แต่จะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์แทน และติวเตอร์เราก็เป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ เพื่อเวลาเราทำวิจัยจะได้สามารถปรึกษากับติวเตอร์ได้ และติวเตอร์ก็จะเป็นคนช่วยเราในการเรียน สอนการบ้านและที่สำคัญที่สุดคือการเขียนรายงาน ถ้าให้เขียนรายงานเป็นภาษาญี่ปุ่นคนเดียวมันโหดร้ายมากๆ ดังนั้นคนที่จะมาช่วยเราก็คือติวเตอร์นั่นเอง ส่วนใหญ่เราจะนัดเจอกับติวเตอร์อาทิตย์ละครั้ง ถ้าช่วงไหนไม่มีรายงานที่ต้องเขียน ติวเตอร์ก็จะช่วยสอนภาษาให้เราเพื่อสอบวัดระดับ และนอกจากการเรียน เราก็สามารถนัดไปเที่ยว ไปกินข้าวกับติวเตอร์ได้ เท่ากับได้เพื่อนคนญี่ปุ่นมาเพิ่มอีกหนึ่งคน :)



หอพัก

หอพักที่เราพักเป็นหอพักของมหาวิทยาลัยแต่ว่าไกลจากมหาวิทยาลัย ห่างจากแคมปัสที่เราเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร ถ้าเดินจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ปั่นจักรยานประมาณ 10-20 นาที และสามารถขึ้นรถบัสไปได้ราคาเที่ยวละประมาณ 200 เยน หอพักที่นี่มีหลายแบบมากๆ หอพักจะอยู่ในที่เดียวกัน แต่มีหลายตึก และแต่ละตึกจะมีชื่อที่ต่างกัน เราอยู่หอ University House Sanjo2 เราเลือกที่นี่เพราะเป็นหอพักที่ใหม่ที่สุด และราคาไม่แพงมาก ค่าหอเดือนละ 18000 เยนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าส่วนกลาง ในหนึ่งยูนิตจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 คน เป็นคนญี่ปุ่น 3 คน และคนต่างชาติ5คน จะแชร์ครัว ตู้เย็น ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ

และห้องอาบน้ำด้วยกัน และทุกคนจะมีห้องนอนส่วนตัวของตัวเองอยู่ในยูนิต ในห้องนอนขนาดประมาณ 10 ตารางเมตร อาจจะดูเหมือนเล็ก แต่พออยู่จริงๆอยู่ได้สบายๆเลย

เพื่อนร่วมยูนิตของเรามาจากประเทศโมร็อกโก เยอรมัน เกาหลี เวียดนาม มองโกเลียและญี่ปุ่น สื่อสารกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพราะมีบางคนที่ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เลย เลยจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แต่ทุกคนก็เฟรนด์ลี่มากๆ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง



เพื่อนและอาจารย์



เพื่อนที่อยู่โปรแกรมเดียวกัน และเลเวลภาษาญี่ปุ่นเท่ากัน จะมีวิชาที่เรียนเหมือนกันเยอะที่สุด เพื่อนร่วมคลาสของเรามีทั้งหมด 10 คน คนจีน 3 คน รัสเซีย 2 คน เกาหลี 1 คน ไต้หวัน 1 คน

และคนไทยอีก 2 คน เนื่องจากโปรแกรมที่เราเรียนเป็นโปรแกรมที่เน้นภาษาญี่ปุ่น ทุกคนในคลาสสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งนั้น เราจึงสื่อสารกันด้วยภาษาญี่ปุ่น ทุกคนเฟรนด์ลี่มากๆ เราออกไปกินข้าว เที่ยวกับเพื่อนในคลาสบ่อยมาก เพื่อนที่สนิทที่สุดที่ได้จากการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือเพื่อนคนจีนในคลาส ถึงแม้จะกลับมาไทยแล้ว เราก็ติดต่อคุยกันเกือบทุกวัน



พูดถึงคลาสเรียนแล้วนอกจากเพื่อน ก็คืออาจารย์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ที่นี่ทุกคนใจดีมาก ๆ อาจารย์ที่เรา
และเพื่อนรักที่สุดคืออาจารย์ไซเอจิม่า เคนซะคุที่สอนวิชาวิจัย และในวิชานั้นมีนักเรียนอยู่แค่ 10 คน
อาจารย์ก็ใจดี คุยเล่นด้วยได้ ทำให้ทุกคนสนิทกันมากขึ้น :)

นางสาวศุภิสรา วิลามาศ

56132117-5